

Kiến Xương

Kinh tế vượt khó - tiếp đà tăng trưởng

Ngay từ đầu năm 2022, huyện Kiến Xương đã tập trung toàn lực triển khai nhiều giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau những tác động tiêu cực của dịch Covid-19. Đến nay, kinh tế của huyện đã có những tín hiệu lạc quan, từng bước phục hồi và sẵn sàng bứt phá trong thời gian tới.



Công ty TNHH May Hiếu Lập, xã Bình Định (Kiến Xương) hoạt động ổn định trở lại.

Dịch Covid-19 xâm nhập vào các nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ra tình trạng thiếu hụt lao động tạm thời. Để bảo đảm không bị đứt gãy chuỗi sản xuất, phải hủy bỏ các đơn hàng đã ký với các đối tác, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã và đang nỗ lực vượt khó, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Động đầu tư máy móc hiện đại, cải tiến công nghệ để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Từ đầu năm đến nay, Công ty đã đầu tư gần 50 tỷ đồng vào thiết bị, máy móc tự động để thay thế sức lao động của con người. Kết quả, quý I/2022 Công ty tăng trưởng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã góp phần đưa tổng giá trị sản xuất quý I/2022 của Kiến Xương đạt 2.805,8 tỷ đồng, tăng 8,32% so với cùng kỳ. Dù kinh tế - xã hội trên địa bàn đã có những tín hiệu phục hồi, tăng trưởng trở lại song huyện vẫn chỉ đạo các ban, ngành, địa phương tiếp tục bám sát các mục tiêu đề ra.

cánh đồng lớn, chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang đất trồng cây hàng năm, cây lâu năm, trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản; ứng dụng cơ giới hóa, khoa học công nghệ vào canh tác, tăng diện tích gieo mạ khay, cấy máy. Kết quả, đã có 34,38ha được chuyển đổi, trong đó chuyển sang cây hàng năm 19,1ha, chuyển sang cây lâu năm 8,4ha, chuyển sang cấy lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản 6,88ha.

Chỉ đạo và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã góp phần đưa tổng giá trị sản xuất quý I/2022 của Kiến Xương đạt 2.805,8 tỷ đồng, tăng 8,32% so với cùng kỳ. Dù kinh tế - xã hội trên địa bàn đã có những tín hiệu phục hồi, tăng trưởng trở lại song huyện vẫn chỉ đạo các ban, ngành, địa phương tiếp tục bám sát các mục tiêu đề ra.

THU THỦY

Nhà máy nhiệt điện Thái Bình

Đổi diện nguy cơ tạm dừng hoạt động do thiếu than

Từ đầu năm đến nay, đã có thời điểm Nhà máy nhiệt điện Thái Bình phải cắt giảm 50% công suất, sản lượng điện vì thiếu than đốt. Bước vào mùa mưa bão, khả năng thiếu nhiên liệu càng cao khiến Nhà máy đổi diện nguy cơ phải tạm dừng hoạt động ngay giữa thời kỳ nhu cầu phụ tải tăng cao.

Cũng giống như nhiều nhà máy nhiệt điện khác của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, 3 tháng đầu năm Nhà máy nhiệt điện Thái Bình cũng rơi vào tình cảnh "ăn đong" từng ngày về than để chạy máy phát điện do các đơn vị cung cấp than thiếu hụt khối lượng lớn so với hợp đồng đã ký. Nguyên nhân là do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Đông Bắc (2 đơn vị cung cấp than cho Nhà máy nhiệt điện Thái Bình) gặp khó khăn, chỉ cung cấp cầm chừng, trong đó Tổng công ty Đông Bắc cấp được khoảng 70% khối lượng so với hợp đồng. Ông Tạ Trung Kiên, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Thái Bình cho biết: Để phục vụ 2 tổ máy phát điện hoạt động, mỗi ngày Nhà máy nhiệt điện Thái Bình tiêu thụ khoảng 6.400 tấn than.

lên lưới trên 1 tỷ kWh, doanh thu khoảng 1.600 tỷ đồng, đạt 27,5% kế hoạch sản lượng cả năm mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao. Ông Tạ Ngọc Linh, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: Tất cả cán bộ, người lao động trong Công ty đều yên tâm tư tưởng làm việc, bảo đảm vận hành hệ thống các tổ máy phát điện liên tục, an toàn, không để xảy ra bất cứ sự cố nhỏ nào. Chúng tôi đã phối hợp với Ban Giám đốc Công ty thống nhất tổ chức một số hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên như trồng cây xanh trong nhà máy, bố trí phòng tập luyện thể thao, giao lưu cầu lông, bóng đá, đáp xu hướng ứng giờ trái đất 2022...

đến thiếu điện từ tháng 4 trở đi có thể xảy ra. Thực tế đã có nhiều Nhà máy nhiệt điện phải tạm dừng hoạt động và giảm phát như Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1, Vũng Áng 1, Vĩnh Tân 2, Duyên Hải 1 hiện nay chỉ đủ than vận hành 1 tổ máy ở mức 60 - 70% công suất; riêng Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng chỉ đủ than vận hành cho 1 trong 4 tổ máy. Việc Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng dừng hoạt động gây ra thiệt hại rất lớn cả về tài chính, an ninh năng lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm, thu nhập của công nhân. Lãnh đạo Công ty Nhiệt điện Thái Bình cho biết, nếu phải dừng hoạt động vì không có than đốt thì kế hoạch sản xuất điện của Nhà máy nhiệt điện không đạt được, doanh thu giảm, số nợ ngân sách nhà nước cũng sẽ giảm. Đáng lo ngại nhất là các máy móc, thiết bị không làm việc thường xuyên sẽ xuống cấp, phải bảo dưỡng, sửa chữa tốn kém kinh phí lên đến hàng tỷ đồng, chưa kể nhiều phải đốt lại lại chi phí hơn 2 tỷ đồng.

Để ứng phó với những khó khăn hiện nay, Công ty Nhiệt điện Thái Bình đã kiến nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam có giải pháp đặc biệt, đơn đốc các đơn vị cung cấp than bảo đảm đủ số lượng đã ký theo hợp đồng. Công ty Nhiệt điện Thái Bình cũng phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Đông Bắc tiếp nhận than nhiều nhất, sớm nhất có thể để tránh những khó khăn, rủi ro do thời tiết xấu, bão, lũ; đơn đốc các đơn vị cung cấp than hàng ngày và dự trữ cho những tháng mùa khô. Giám đốc Tạ Trung Kiên cho biết thêm: Để tránh nguy cơ thiếu điện trong thời gian tới, bên cạnh nỗ lực khắc phục khó khăn, duy trì sản xuất, Nhà máy nhiệt điện Thái Bình rất mong tổ chức, cá nhân, người dân, doanh nghiệp sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Thái Bình cũng như các tỉnh, thành phố phía Bắc nâng cao ý thức, chung tay thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện, góp phần giảm bớt khó khăn về nguồn điện.

KHÁC ĐUẬN



Cán bộ, công nhân viên Công ty Nhiệt điện Thái Bình vận hành các tổ máy sản xuất điện.

Làm giàu từ thửa ruộng hẹp

Chỉ với hơn 1.000m², tương đương 3 sào ruộng, ông Mai Văn Trường, tổ dân phố Hùng Tiến, thị trấn Vũ Thư (Vũ Thư) vẫn ương trồng, sản xuất, kinh doanh các loại cây giống hiệu quả, cho thu nhập 300 - 500 triệu đồng/năm.

Làm giàu từ thửa ruộng hẹp

chất lượng cây giống của mình. Ngoài những giống cây truyền thống, ông mạnh dạn nhập khẩu các cây giống từ nước ngoài về. Ví dụ như cherry Mỹ được khách hàng khu vực thành thị rất ưa chuộng, cây mít Thái Lan, xoài Thái Lan hiện được nhiều nông dân chọn trồng vì hiệu quả kinh tế cao.

giống của gia đình để tiếp thị, mở rộng thị trường tiêu thụ. Gia đình ông cũng đầu tư 1 xe ô tô trọng tải 3 tấn phục vụ vận chuyển cây giống. Từ một nhà vườn cây giống quy mô nhỏ, nhờ đầy mạnh sản xuất kết hợp với mở rộng kinh doanh, đến nay mỗi tháng gia đình ông Trường xuất ra thị trường hàng vạn cây giống các loại tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

thường xuyên học hỏi, tìm hiểu để nắm chắc kỹ thuật ương trồng, chăm sóc các loại cây giống, nhất là các giống cây nhập khẩu, quý hiếm, có giá trị kinh tế cao. Đối với cây giống, gia đình đặc biệt chú trọng đến hiệu quả kinh tế mà loại cây giống đó mang lại cho người trồng, bởi nó không chỉ khẳng định thương hiệu của nhà vườn mà còn là yếu tố quan trọng để sản xuất, kinh doanh cây giống bền vững.

Mảnh vườn xanh tốt với nhiều loại cây giống, trong đó có cả các giống cây nhập khẩu như cherry Mỹ, mít Indonesia, mít Malaysia của gia đình ông Trường hiện nay, vốn là thửa ruộng vạt cao xen kẹt trong khu dân cư Hùng Tiến. Trước kia, hộ trồng ngô, hộ trồng rau, có hộ bỏ ruộng hoang. Năm 2017, gia đình ông Trường mạnh dạn xin đầu tư, cải tạo, quy hoạch thành vườn ương, trồng cây giống các loại như cây ăn quả, cây bóng mát, cây công trình, cây lấy gỗ. Vườn vừa là nơi sản xuất vừa là nơi trưng bày chuyển phục vụ việc nhập, xuất cây giống.



Ông Mai Văn Trường (người ngoài cùng bên trái) giới thiệu một số giống cây của gia đình.

Ông Mai Văn Trường, Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Vũ Thư nhận xét: Đặc thù thị trấn có diện tích đất nông nghiệp ít, phân bố nhỏ lẻ, manh mún, xen kẹt trong khu dân cư, gây nhiều khó khăn cho canh tác. Mặc dù vậy, gia đình viên Mai Văn Trường vẫn sáng tạo, vượt khó, vươn lên sản xuất, kinh doanh cây giống hiệu quả. Đây cũng là mô hình tiêu biểu cho hội viên nông dân học tập. Thời gian tới, chúng tôi sẽ nỗ lực tổ chức cho gia đình ông Trường và các hội viên khác tham quan thêm nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh của nông dân trong, ngoài tỉnh, để cùng nhau học hỏi, tích lũy kiến thức, vốn, kinh nghiệm sản xuất, góp phần sản xuất, kinh doanh hiệu quả hơn, nâng cao thu nhập cho gia đình.

Nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị canh tác như mô hình sản xuất, kinh doanh cây giống của gia đình ông Mai Văn Trường là một trong những hướng đi đúng, phù hợp với các địa phương có diện tích đất nông nghiệp hạn chế.

QUYNH LƯU

Khai thác hiệu quả 15ha nuôi trồng thủy sản

Thực hiện chủ trương chuyển đổi diện tích cây lúa kém hiệu quả sang trồng cây, nuôi con có giá trị kinh tế cao, những năm qua, xã Hòa Bình (Hưng Hà) đã quy hoạch gần 15ha và khuyến khích nhân dân chuyển đổi diện tích cây lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản và trồng cây hàng năm cho thu nhập kinh tế cao.

Thời gian tới, xã Hòa Bình tiếp tục tham mưu với cấp có thẩm quyền cho phép chuyển đổi một số diện tích cây lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản và trồng cây hàng năm cho thu nhập kinh tế cao. Tiếp tục mở các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật nuôi trồng thủy sản để nhân dân khai thác hiệu quả diện tích mặt nước nhằm nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích.

Thu nhập gần 5 triệu đồng/sào dưa chuột



Bà Đào Thị Tinh, thôn An Nhân, xã Tân Tiến (Hưng Hà) phấn khởi được mùa vụ dưa chuột.

Vụ xuân năm nay, xã Tân Tiến (Hưng Hà) gieo trồng hơn 10ha cây màu vụ xuân, chủ lực là dưa chuột thuộc 2 thôn An Nhân và Lương Ngọc. Mặc dù tác động của thời tiết đã ảnh hưởng không nhỏ đến sinh trưởng, phát triển của cây màu, tuy nhiên, với kinh nghiệm sản xuất, nông dân xã Tân Tiến vẫn thu nhập cao từ cây dưa chuột. Giá bán đầu vụ 15.000 - 20.000 đồng/kg, đại trà nông dân bán 8.000 - 10.000 đồng/kg, trừ chi

phí, gần 2 tháng canh tác nông dân thu lãi 5 triệu đồng/sào. Gieo trồng cây màu, luân canh tăng vụ từ 3 - 5 vụ/năm là hướng đi mang lại hiệu quả kinh tế cao, được nông dân xã Tân Tiến mạnh dạn chuyển đổi canh tác trên diện tích cây lúa kém hiệu quả. Nhiều hộ nông dân đã thoát nghèo từ trồng cây màu luân canh tăng vụ.

TRUC LANH (Đài TTTT Hưng Hà)